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ดวน ‘รัฐบาล’ แจงไทมไลน 

"จุลพันธ" เดินหนานโยบายดิจิทัลวอลเล็ต หลัง 

บาท ถึงมือประชาชน กลุมเปาหมายคลายเดิม 

คืบหนาโครงการ โครงการดิจิทัลวอลเล็ต 

ใกลแลวเสร็จ และเตรียมนําเขาสูที่ประชุมชุดใหญ

อาจยังเปนกรอบเวลา นายจุลพันธกลาววา ห

กฎหมาย รวมถึงคณะกรรมการขับเคล่ือน ฯ ที่มีตนเปนประธาน เพื่อสงให

ใหญคร้ังสุดทายในวันที่ 10 เมษายน 

พิจารณา คาดวาไมทันกอนสงกรานต แตจะใหเร็วท่ีสุด โดยวางกรอบการทํางาน กฎหมาย วงเงิน เทคนิคหรือ

ระบบ เบื้องตน หลังวันที่ 10 เมษายน 

“ไตรมาสสามปนี้จะเปดใหลงทะเบยีนรานคาและประชาชน 

วอลเลต 10,000 บาท ใหประชาชนทุกคนตามหลักเกณฑตอไป

ขอเสนอแนะของ ป.ป.ช.เขาสูที่ประชุมและจะนําเสนอโดยกระทรวงการคลังเพื่อหากลไกเดินหนาดิจิทัลให

รัฐบาล จากนั้นจะมอบใหแตละสวนงานดําเนินงานตามกรอบท่ีตองทําตามกฎหมาย เพื่อสรุปตอบอรดชุดใหญ

สวนการนัดครั้งถัดไป 10 เม.ย.นี้คณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะสรุปรายละเอียดโครงการเ

ครม.ทราบ เชื่อวาในชวงเวลาไมนาน จากน้ันวางกรอบทํางานอยางละเอียดรอบคอบ กรอบกฎหมาย กรอบ

วงเงินและเทคนิคกําหนดคราวๆไว 

ในชวงไตรมาส 3 จะมีการลงทะเบียนรานคาและประชาชน ซ่ึงระบบมีความพรอมแลว

กอนส้ินปจะเติมเงิน 10,000 บาทใหประชาชน ที่

แอปเปาตังเหมือนเดิม รอใหมีมติคณะกรรมการ เพระตองรอเขาที่ประชุมบอรดชุดใหญจึงจะสรุปสุดทาย ยัง

ยืนยันเดนิหนา สวนไตรมาสุดทายคือเดิน ต

เงินงบประมาณที่จะใช จากงบประมาณหรือเงินกูนายจุลพันธ กลาววา ขอคุยกับคณะกรรมการใหไดขอสรุป

กอนไมสามารถตอบได แตไมเกินวันที่ 

จากคณะกรรมการสรุปสุดทาย ยืนยันไดวาเดินหนาโครงการแนนอนและจะถึ

วามเีงินแตยังไมขอบอกที่มา สวนเง่ือนไขรายละเอียดของกลุมคนที่จะสามารถใชไดมีปรับเปล่ียนเล็กนอยแตยัง

ไมขอระบุใหผานการพิจารณาของที่ประชุมกอน

พรรครวมรัฐบาลมาโดยตลอดทุกคนรวม รับทราบความคืบหนาและสนับสนุน และยืนยันวาไมมีความเส่ียง 

อยางที่หลายคนกังวล 

สําหรับเง่ือนไขดิจิทัลวอลเล็ต กอนหนานี้รัฐบาล เคยแถลงวา 

บาท คนไทยอายุ 16 ปข้ึนไปที่มีรายไดไมถึง 
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แจงไทมไลน ‘ดจิิทัลวอลเล็ต’ เงินถึงมือ ปชช.กอนสิน้ปนี้

เดินหนานโยบายดิจิทัลวอลเล็ต หลัง 10 เม.ย.ชัดเจน ยืนยันไตรมาสที่ 

บาท ถึงมือประชาชน กลุมเปาหมายคลายเดิม 50 ลานคน นายจุลพันธ อมรวิวัฒน รมช.คลัง แถลงความ

คืบหนาโครงการ โครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทวา คณะอนุกรรมการสอบถามความจริง ไดดําเนินการ

เตรียมนําเขาสูที่ประชุมชุดใหญและไทมไลนชัดเจนขึ้น สวนกําหนดวันถึงมือประ

นายจุลพันธกลาววา หลังวันที่ 27 มีนาคม 67 ไดนัดหมายใหสวนงานดําเนินการตาม

รวมถึงคณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ ที่มีตนเปนประธาน เพื่อสงใหคณะกรรมการดิจิทัลวอลเลต

เมษายน 67 โดยจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

พิจารณา คาดวาไมทันกอนสงกรานต แตจะใหเร็วที่สุด โดยวางกรอบการทํางาน กฎหมาย วงเงิน เทคนิคหรือ

เมษายน 67 จะชัดเจน 

ไตรมาสสามปนี้จะเปดใหลงทะเบียนรานคาและประชาชน โดยภายในไตรมาส 4 จะเติมเงินดิจิทัล

ะชาชนทุกคนตามหลักเกณฑตอไป”นายจุลพันธกลาว รวมถึงนํารายงาน

เขาสูที่ประชุมและจะนําเสนอโดยกระทรวงการคลังเพื่อหากลไกเดินหนาดิจิทัลให

รัฐบาล จากนั้นจะมอบใหแตละสวนงานดําเนินงานตามกรอบที่ตองทําตามกฎหมาย เพื่อสรปุตอบอรดชุดใหญ

นี้คณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะสรุปรายละเอียดโครงการเ

ทราบ เชื่อวาในชวงเวลาไมนาน จากนั้นวางกรอบทํางานอยางละเอียดรอบคอบ กรอบกฎหมาย กรอบ

จะมีการลงทะเบียนรานคาและประชาชน ซึ่งระบบมีความพรอมแลว

บาทใหประชาชน ที่อยูในกรอบเกณฑ ในเกณฑท่ีกําหนดไว 50 

รอใหมีมติคณะกรรมการ เพระตองรอเขาที่ประชุมบอรดชุดใหญจึงจะสรุปสุดทาย ยัง

ยืนยันเดินหนา สวนไตรมาสุดทายคือเดิน ต.ค.-ธ.ค.นี้ ขอวางกรอบระบบกอน สวนเง่ือนไขไมมีการเปลี่ยน

งบประมาณที่จะใช จากงบประมาณหรือเงินกูนายจุลพันธ กลาววา ขอคุยกับคณะกรรมการใหไดขอสรุป

กอนไมสามารถตอบได แตไมเกินวันที่ 10 เม.ย.ก็จะชัดเจนทุกอยาง ที่จะเห็นโครง เห็นเคาทุกอยางจะออกมา

จากคณะกรรมการสรุปสุดทาย ยืนยันไดวาเดินหนาโครงการแนนอนและจะถึงมือประชาชนภายในปนี้ มั่นใจ

สวนเง่ือนไขรายละเอียดของกลุมคนที่จะสามารถใชไดมีปรับเปลี่ยนเล็กนอยแตยัง

ไมขอระบุใหผานการพิจารณาของที่ประชุมกอน นายจุลพันธย้ําอีกคร้ังวาจะไมเล่ือนแลว และไดพูดคุยกับ

ทุกคนรวม รับทราบความคืบหนาและสนับสนุน และยืนยันวาไมมีความเส่ียง 

สําหรับเง่ือนไขดิจิทัลวอลเล็ต กอนหนานี้รัฐบาล เคยแถลงวา กลุมผูรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 

ปข้ึนไปที่มีรายไดไมถึง 70,000 บาทตอเดือน หรือ มีเงินฝากตํ่ากวา 
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กอนสิน้ปน้ี 

ชัดเจน ยืนยันไตรมาสที่ 4 เงิน 10,000 

คลัง แถลงความ

บาทวา คณะอนุกรรมการสอบถามความจริง ไดดําเนินการ

และไทมไลนชัดเจนข้ึน สวนกําหนดวันถึงมือประชาชนยัง

ไดนัดหมายใหสวนงานดําเนินการตาม

คณะกรรมการดิจิทัลวอลเลตชุด

โดยจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

พิจารณา คาดวาไมทันกอนสงกรานต แตจะใหเร็วที่สุด โดยวางกรอบการทํางาน กฎหมาย วงเงิน เทคนิคหรือ

จะเติมเงินดิจิทัล

รวมถึงนํารายงาน

เขาสูที่ประชุมและจะนําเสนอโดยกระทรวงการคลังเพื่อหากลไกเดินหนาดิจิทัลให

รัฐบาล จากนั้นจะมอบใหแตละสวนงานดําเนินงานตามกรอบที่ตองทําตามกฎหมาย เพื่อสรุปตอบอรดชุดใหญ 

นี้คณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะสรุปรายละเอียดโครงการเงื่อนไขให 

ทราบ เชื่อวาในชวงเวลาไมนาน จากนั้นวางกรอบทํางานอยางละเอียดรอบคอบ กรอบกฎหมาย กรอบ

จะมีการลงทะเบียนรานคาและประชาชน ซึ่งระบบมีความพรอมแลว และไตรมาส 4 

50 ลานคนและใช

รอใหมีมติคณะกรรมการ เพระตองรอเขาที่ประชุมบอรดชุดใหญจึงจะสรุปสุดทาย ยัง

นี้ ขอวางกรอบระบบกอน สวนเง่ือนไขไมมีการเปลี่ยน สวน

งบประมาณที่จะใช จากงบประมาณหรือเงินกูนายจุลพันธ กลาววา ขอคุยกับคณะกรรมการใหไดขอสรุป

ก็จะชัดเจนทุกอยาง ที่จะเห็นโครง เห็นเคาทุกอยางจะออกมา

งมือประชาชนภายในปนี้ มั่นใจ

สวนเง่ือนไขรายละเอียดของกลุมคนท่ีจะสามารถใชไดมีปรับเปล่ียนเล็กนอยแตยัง

นายจุลพันธยํ้าอีกครั้งวาจะไมเล่ือนแลว และไดพูดคุยกับ

ทุกคนรวม รับทราบความคืบหนาและสนับสนุน และยืนยันวาไมมีความเสี่ยง 

กลุมผูรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 

ฝากต่ํากวา 500,000 บาท 
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(รวม 50 ลานสิทธิ) และคาดวาโอนเงินดิจิทัลครั้งแรก เริ่ม พ

วาแหลงที่มาของเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 

ไมเปดเผย เพราะตองรอเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต แตยืนยันไดวาเดินหนาโครงการแนนอน 

เงินจะถึงมือประชาชนภายในปลายปนี้ จะดําเนินการใหเร็วที่สุด แตตอนนี้ขอเพียงแควางกรอบกวางๆไว

กอน และสรุปจะไมกูแลวใชหรือไม นายจุลพันธ กลาววา ไมไดพูดเชนนั้น แตเรื่องแหลงที่มาของเงินขอรอ

คณะกรรมการชุดใหญสรุปกอน แลวจะตอบคําถาม

สวนเรื่องเงื่อนไขของผูที่ไดรับเงินดิจิทัล 

เปลี่ยนแปลง ยังยึดที่ 50 ลานคนตามเกณฑเดิม 

เพราะไมสามารถพูดกอนมีมติได สวนสถานการณวิกฤ

เร่ืองนี้ แตสถานการณเศรษฐกิจ สิ่งที่ตรงกันคือควรมีการกระตุนเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ไปขางหนาใหเติบโตอยางเหมาะสม สวนรายงานของ ป

กระบวนการเพิ่มเติม แตคร้ังนั้น เปนการนํารายละเอียดจากท่ี ป

ลักษณอักษรยังไมถึงมือ พรอมย้ําวา ยังไมมีมติคณะกรรมการ ยังฟนธงไมได

แจกเงินประชาชนไดภายในไตรมาส 4 

ในกรอบที่สามารถดําเนินการได และไดรับฟงความเห็นจากหนวยงานตางๆ ครบถวน ซึ่งไดขอคิดเห็นท่ีเปน

ประโยชนจนไดขอสรุปในเบื้องตน พี่เชื่อไดวาจะไมติดขัดอะไร

แบงจาย 2 งวด หมายความวาจะใชเงินงบประมาณป 

จากที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ  

เมื่อถามวาความเส่ียงตางๆ ที่หลายคนพูดถงึ ยังมีหรือไมภายใคแผนใหมที่ดําเนินการ นายจุลพันธ นิ่ง 

กอนกลาววา กลไกท่ีเราดู ตองหาหนทางปดจุดออน รวมถึงปญห

หรอืไมวิกฤต เราก็พยายามทําใหเดินหนาได โดยที่ไมมีปจจัยความเส่ียงเหลานั้น

กฎหมาย และไดรับการประทับตราโดยประชาขนเขาสูสภา

ประชาชนที่ตองเดินหนาใหสําเร็จ ซ่ึงหลัง 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

ผูจัดทํา/เรียบเรียง : นางสาวณัฏฐนันท คงทน

หนวยงาน : ฝายขาวและรายการ สวท

แหลงที่มา : NBT Connext https://shorturl.asia/aUB7F

                ฐานเศรษฐกิจ https://shorturl.asia/y9pS0
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และคาดวาโอนเงินดิจิทัลครั้งแรก เริ่ม พ.ค.ป 2567 หมดเขต เม.ย.ป 

10,000 บาท มาจากไหน นายจุลพันธ ยืนยันวาตอนนี้มีเงินแลว แตขอยัง

ไมเปดเผย เพราะตองรอเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต แตยืนยันไดวาเดินหนาโครงการแนนอน 

งินจะถึงมือประชาชนภายในปลายปนี้ จะดําเนินการใหเร็วที่สุด แตตอนน้ีขอเพียงแควางกรอบกวางๆไว

สรุปจะไมกูแลวใชหรือไม นายจุลพันธ กลาววา ไมไดพูดเชนนั้น แตเรื่องแหลงที่มาของเงินขอรอ

คณะกรรมการชุดใหญสรุปกอน แลวจะตอบคําถามนี้ ย้ําวามีเงินแนนอน 

สวนเรื่องเงื่อนไขของผูที่ไดรับเงินดิจิทัล 1 หม่ืนบาท นายจุลพันธ กลาววา แทบจะไมมีการ

ลานคนตามเกณฑเดิม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเลก็นอยมากๆ ขอสรุปในที่ประชุม 

สวนสถานการณวิกฤตหรือไม นายจุลพันธ กลาววา เราคงไมมาเถียงกันใน

เร่ืองนี้ แตสถานการณเศรษฐกิจ ส่ิงท่ีตรงกันคือควรมีการกระตุนเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

สวนรายงานของ ป.ป.ช. นั้น นายจุลพันธ กลาววา ไมตางจากเดิม ไมมี

บวนการเพิ่มเติม แตครั้งนั้น เปนการนํารายละเอียดจากที่ ป.ป.ช. แถลงขาวไปหารือ เพราะแบบที่มีลาย

ลักษณอักษรยังไมถงึมือ พรอมยํ้าวา ยังไมมีมติคณะกรรมการ ยังฟนธงไมได สวนเหตุผลที่ม่ันใจวาจะสามารถ

4 นายจุลพันธ กลาววา เราดูในขอกฎหมายและรายละเอียดแลว มันอยู

ในกรอบที่สามารถดําเนินการได และไดรับฟงความเห็นจากหนวยงานตางๆ ครบถวน ซึ่งไดขอคิดเห็นที่เปน

ประโยชนจนไดขอสรุปในเบ้ืองตน พี่เชื่อไดวาจะไมติดขัดอะไร สวนจะแบงจายหรือจายรอบเดียว เพราะถา

วาจะใชเงินงบประมาณป 2568 ใชหรือไม นายจุลพันธ ระบุวา ขอใหรอฟง

 

เม่ือถามวาความเส่ียงตางๆ ที่หลายคนพูดถึง ยังมีหรือไมภายใคแผนใหมที่ดําเนินการ นายจุลพันธ นิ่ง 

กอนกลาววา กลไกที่เราดู ตองหาหนทางปดจุดออน รวมถึงปญหาที่หลายคนสงสัย ไมวาจะเปนเร่ืองวิกฤต

หรอืไมวกิฤต เราก็พยายามทาํใหเดินหนาได โดยที่ไมมีปจจัยความเส่ียงเหลานั้น โครงการน้ีเปนไปตามกรอบ

ารประทับตราโดยประชาขนเขาสูสภาเพื่อแถลงนโยบาย และรัฐมีหนาที่รับผิดชอบตอ

ประชาชนที่ตองเดินหนาใหสําเร็จ ซ่ึงหลัง 10 เม.ย.กรอบจะชัดเจน และสงเขาครม.ตามขั้นตอน

------------------------------------------------------------------------------ 

นางสาวณัฏฐนันท คงทน / นสม.ชก 

สวท.ปตตาน ี

https://shorturl.asia/aUB7F ไทยพีบีเอส https://shorturl.asia/JI63q

https://shorturl.asia/y9pS0 

สถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทยจังหวดัปตตานี กรมประชาสัมพนัธ 

ปตตานี 94000  

0-7346-0064 
   

  26 มี.ค.67 

ป 2570 เมื่อถาม

มาจากไหน นายจุลพันธ ยืนยันวาตอนนี้มีเงินแลว แตขอยัง

ไมเปดเผย เพราะตองรอเขาสูท่ีประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต แตยืนยันไดวาเดินหนาโครงการแนนอน 

งินจะถึงมือประชาชนภายในปลายปนี้ จะดําเนินการใหเร็วที่สุด แตตอนนี้ขอเพียงแควางกรอบกวางๆไว

สรุปจะไมกูแลวใชหรือไม นายจุลพันธ กลาววา ไมไดพูดเชนนั้น แตเร่ืองแหลงที่มาของเงินขอรอ

หมื่นบาท นายจุลพันธ กลาววา แทบจะไมมีการ

อาจจะมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอยมากๆ ขอสรุปในท่ีประชุม 

ตหรือไม นายจุลพันธ กลาววา เราคงไมมาเถียงกันใน

เรื่องนี้ แตสถานการณเศรษฐกิจ สิ่งที่ตรงกันคือควรมีการกระตุนเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

นั้น นายจุลพันธ กลาววา ไมตางจากเดิม ไมมี

แถลงขาวไปหารือ เพราะแบบที่มีลาย

เหตุผลท่ีมั่นใจวาจะสามารถ

นขอกฎหมายและรายละเอียดแลว มันอยู

ในกรอบที่สามารถดําเนินการได และไดรับฟงความเห็นจากหนวยงานตางๆ ครบถวน ซ่ึงไดขอคิดเห็นที่เปน

สวนจะแบงจายหรือจายรอบเดียว เพราะถา

ใชหรือไม นายจุลพันธ ระบุวา ขอใหรอฟง

เมื่อถามวาความเส่ียงตางๆ ที่หลายคนพูดถึง ยังมีหรอืไมภายใคแผนใหมที่ดําเนินการ นายจุลพันธ นิ่ง 

าที่หลายคนสงสัย ไมวาจะเปนเร่ืองวิกฤต

เปนไปตามกรอบ

เพื่อแถลงนโยบาย และรัฐมีหนาที่รบัผิดชอบตอ

ตามข้ันตอน 

https://shorturl.asia/JI63q/             


